

3. เรื่อง	การตรวจสอบปัญหาน้ำมันเครื่องเก่าและน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้วรั่วไหล
ประเด็นร้องเรียน	เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2553 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ได้รับหนังสือจาก ประชาชนที่อาศัยอยู่ที่ ถนนเทศบาลพัฒนา 11 ซอยเพชรเกษม 39 ถนนเพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ว่าได้รับความเดือดร้อนจากร้านรับซื้อน้ำมันเครื่องเก่าและน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้วรั่วไหลเนื่องจากฝนตกหนักและน้ำท่วม เมื่อวันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2553 ทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายจากคราบน้ำมัน และเมื่อน้ำลดแล้วร้านดังกล่าวยังคงรับซื้อน้ำมันเครื่องเก่าและน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้วมาเก็บไว้ เกรงว่าหากมีน้ำท่วมอีกจะได้รับความเดือดร้อน
การดำเนินงาน	- เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2553 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา ทำการขอเท็จจริงในพื้นที่
ผลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - จากการตรวจสอบพบว่าเจ้าของกิจการได้นำดินมากลบบริเวณที่มีการปนเปื้อนของน้ำมันในร้านแล้ว อย่างไรก็ตามพบคราบน้ำมันสีดำบริเวณข้างเคียงซึ่งเป็นที่ลุ่ม โดยเจ้าของร้านแจ้งว่าจะทำการถมที่ลุ่มที่พบการปนเปื้อนของน้ำมัน - จากการประสานกับผู้ร้องเรียน ได้มีข้อตกลงร่วมกันว่าให้มีการประชุมร่วมกันอีกครั้งระหว่างผู้ร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามการดำเนินการแก้ไขของโรงงาน รวมทั้งพิจารณาหาแนวทางแก้ไขที่ยั่งยืนต่อไป โดยให้เจ้าหน้าที่ที่เข้าทำการตรวจสอบเป็นผู้ประสานการดำเนินงาน - สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา ได้ประสานกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองควนลัง เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและให้รับทราบปัญหา และเป็นหน่วยงานหลักในการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดประชุมแก้ไขปัญหา ซึ่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา จะทำหนังสือแจ้งข้อเท็จจริงให้เทศบาลเมืองควนลังทราบอีกครั้ง
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา	- ให้ร้านปรับปรุงฐานรองรับแท็งก์ โดยเพิ่มความสูงของฐานรองรับให้สูงขึ้นประมาณ 1.5 เมตร และเสริมความแข็งแรงให้กับแท็งก์โดยเชื่อมตัวถังกับฐานรองรับ พร้อมจัดทำบ่อดักน้ำมัน จำนวน 2 บ่อ เพื่อแก้ปัญหาการเกิดน้ำมันหกหรือรั่วไหล โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน

ตรวจสอบร้านรับซื้อน้ำมันเก่า



ชี้แจงข้อเท็จจริงแก่ผู้ร้องเรียน

